

ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์การใช้บัญชีครูผู้ช่วยข้ามเขต

นำเสนอเมื่อ : 4 มิ.ย. 2557

ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์การใช้บัญชีครูผู้ช่วยข้ามเขต

“ศิริพร” เผย ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์การใช้บัญชีบรรจุครูผู้ช่วยข้ามเขต ยึดพื้นที่จังหวัดเดียวกันก่อน
สั่งชะลอเกณฑ์ใหม่คัดผู้แทนครูสภาใน อ.ก.ค.ศ.

วันนี้ (4 มิ.ย.) นางศิริพร กิจเกื้อกูล

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อเร็วๆ
นี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์

และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ดังนี้

1.การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
ต้องตกลงยินยอมระหว่างคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)
เขตพื้นที่การศึกษาผู้ขอใช้บัญชี และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเจ้าของบัญชี

2.การขอรายชื่อต้องระบุคุณวุฒิ
กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง
และมีอัตราเงินเดือนตามกรอบอัตรากำลัง ณ วันที่ 10 มิ.ย. และต้องได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา

เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า

3.ให้ขอบัญชีรายชื่อจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียงในจังหวัดเดียวกันก่อน
โดยพิจารณาจากระยะทางที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
หากเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันมีหลายจังหวัดให้ขอจังหวัดใกล้เคียงก่อน
และให้พิจารณาจากระยะทางที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่ฯ หากไม่มีให้ขอจากเขตพื้นที่การศึกษาในภูมิภาคเดียวกัน
หากไม่มีในภูมิภาคเดียวกันให้ขอภูมิภาคอื่น

4.ให้ดำเนินการขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ใดทำการขึ้นบัญชีใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ และ

5.ผู้สอบแข่งขันที่ตกลงจะไปบรรจุในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น และได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอรายชื่อไปแล้ว หากภายหลังไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจุและแต่งตั้ง
จะถือว่าผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งบัญชีเดิมและบัญชีใหม่
ทั้งนี้การขอใช้บัญชีของเขตพื้นที่การศึกษาต้องขอใช้บัญชีเรียงตามลำดับบัญชีที่ยังไม่ได้ถูกเรียกบรรจุในแต่ละสาขา
วิชา จะไม่สามารถระบุชื่อผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ได้

“ที่ประชุมยังได้หารือถึงการสรรหาผู้แทนใน อ.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 169

เขตที่ครบวาระ

โดยมีมติให้การดำเนินการเป็นไปแนวทางเดิมตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันไปก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการก.ค.ศ.ชุดใหม่ ซึ่งการสรรหานี้รวมถึงการคัดเลือกผู้แทนครูสภาในอ.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ที่จะต้องใช้เกณฑ์เดิมไปก่อน ส่วนร่างหลักเกณฑ์ใหม่ที่ให้ครูสภาเสนอชื่อผู้แทนครูสภามาเขตละ 1 รายนั้น ยังไม่ได้เห็นชอบ แต่ให้นำไปพิจารณาปรับเกณฑ์พร้อมกับการแก พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องปรับปรุงใหม่”นางศิริพรกล่าว.

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันพุธ 4 มิถุนายน 2557